

Chuẩn Bị Cho Bài 9

Tại Gia Đình

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Đất của chúng ta và Vương quốc của Thiên Chúa

Câu chuyện ông vua đầu tiên của Ít-ra-en dạy một bài học rất hay về sự lãnh đạo. Dân Do-thái tại đất hứa đã được hướng dẫn nhờ sự khôn ngoan của một số vị lãnh đạo được gọi là các *thủ lãnh*. Nhưng một số người Ít-ra-en lại muốn có một vua để thay mặt cho toàn thể các chi tộc Ít-ra-en. Là quan án và cũng là ngôn sứ, Sa-mu-en đã xin Chúa hướng dẫn trong việc tuyển chọn một vị vua. Chúa cho thấy dân chúng phải làm thế nào để theo một ông vua mà vẫn trung thành với Chúa. Một gia đình có thể sống tốt đẹp dưới những cách thức lãnh đạo khác biệt bao lâu Chúa vẫn còn hiện diện sau mọi quyết định của họ.



Wương quốc của quý vị là lâu đài của quý vị

Hãy nghĩ gia đình quý vị giống như vương quốc. Xin mọi người trong nhà vẽ hoặc sơn một biểu hiệu cho thấy vương quốc này có những gì. Biểu hiệu có thể có hình người hoặc tên người với những biểu tượng về những gì quý vị quý trọng, thí dụ hình thánh giá. Đóng khung và treo biểu hiệu lên để mọi người thấy những gì là cao quý trong vương quốc gia đình quý vị.

Ngài gọi con?

Khi còn là một thiếu niên, ngôn sứ Sa-mu-en đã thức dậy khi nghe có tiếng gọi. Cậu đến với tư tế Ê-li, nhưng Ê-li không gọi cậu. Việc này xảy ra thêm hai lần nữa trước khi Ê-li nhận ra Thiên Chúa đã gọi Sa-mu-en. Là một gia đình, quý vị hãy nhớ lại những lần chậm nhận ra ý Chúa. Hãy chia sẻ làm sao quý vị hiểu được những gì Chúa muốn.

Kinh Thánh của gia đình

Đặt sách Kinh Thánh ở chỗ xứng đáng trong nhà làm dấu hiệu cho thấy cả gia đình quý vị được Chúa dẫn dắt. Mỗi bữa ăn tối trong tuần này, hãy thay phiên đọc lên một đoạn Kinh Thánh.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Nghĩ về giáo dân cùng giáo xứ như là những khách lữ hành trên hành trình tiến về vương quốc Thiên Chúa. Hãy xin Chúa chúc lành cho họ.

Trong Tuần

Quý trọng tất cả những gì các "thủ lĩnh" gia đình bạn đang làm, thí dụ nấu cơm, giặt quần áo, chở xe đi chỗ này chỗ kia, hoặc chăm sóc người đau yếu trong nhà.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com



Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong âm nhạc

The Messiah là một bản đại thánh ca (oratorio) danh tiếng, do nhạc sĩ George Frideric Handel biên soạn. "Messiah" là tên có nghĩa là "đấng được xức dầu" hoặc thủ lĩnh. Handel viết bản nhạc này trong vòng hai mươi bốn ngày, bắt đầu tháng 8 năm 1741, sau khi người ta xin ông đặt nhạc cho một tập gồm những đoạn Kinh Thánh. Handel thấy nhạc của ông được gọi hứng. Người ta nói rằng chính ông đã nhận xét: "Tôi thực sự nghĩ là tôi đã nhìn thấy trước mắt tôi tất cả triều thần trên trời và chính Thiên Chúa cao cả nữa." Đại thánh ca chia ra làm ba chủ đề: Mùa Vọng và Chúa Ki-tô giáng sinh, cuộc Thương khó và sự chết của Chúa Ki-tô (phần này có bản đồng ca nổi tiếng Hallelujah) và Phục sinh.



Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Mở lòng đón nhận tình yêu

Hễ có ai gọi con thì con thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."
1 Sa-mu-ên 3:9



Là môn đệ Chúa Giê-su, chúng ta được mời gọi hãy yêu thương anh chị em như chính mình - yêu cả kẻ thù.

Có thể thật khó mà mở lòng yêu thương như vậy. Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến lòng thương xót và tình yêu Chúa dành cho chúng ta, chúng ta sẽ bớt đi thái độ khư khư không muốn yêu thương và thương xót kẻ khác. Chúng ta được kêu gọi chia sẻ với người khác lòng thương xót Chúa dành cho chúng ta. Hãy tập mở lòng yêu thương và tha thứ ngay trong gia đình, như thế sẽ dễ dàng yêu thương và tha thứ ở ngoài đời. Hãy nhớ: "Lòng mến bắt đầu ở trong nhà" (dựa trên 1 Ti-mô-thê 5:4).